



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN TIN EVN

Số 46 - năm 2023

Tin tức

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG LÀM VIỆC VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY VỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CUNG ỨNG ĐIỆN, BIỂU ĐỒ CUNG CẤP THAN, KHÍ CHO SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN NINH CUNG ỨNG ĐIỆN NĂM 2024

Về phía EVN có Chủ tịch HĐQT EVN Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tham dự buổi làm việc vào ngày 24/11 tại Hà Nội.

EVN và các tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo về tình hình thực hiện cung ứng điện, tình hình cung cấp than, khí cho sản xuất điện năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Một trong những chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện; không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài.



CHỦ TỊCH HĐQT EVN ĐẶNG HOÀNG AN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG



Kiểm tra công trường vào ngày 23/11, Chủ tịch HĐQT EVN yêu cầu các đơn vị tham gia dự án phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kịp thời mọi công đoạn. Tiếp tục chú trọng an toàn lao động, vệ sinh công trường nhất là trong giai đoạn thi công cao điểm hiện nay.

Ban QLDA Điện 1 cùng các nhà thầu phải liên tục lập kế hoạch tiến độ của dự án theo tình hình mới, kịp thời báo cáo Tập đoàn và các ban ngành, địa phương. Tập đoàn sẽ tổ chức giao ban công trường hằng tháng thay vì hằng quý như trước đây.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các đơn vị phải bố trí những nhân lực chất lượng tốt nhất để tổ chức quản lý và thi công dự án.

EVN VÀ CÁC TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC LÀM VIỆC VỚI TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Cùng làm việc tại UBND tỉnh vào ngày 24/11, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh tính chất trọng điểm, cấp bách của dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ



NMNĐ Nam Định I (tỉnh Nam Định) đến Phó Nối (tỉnh Hưng Yên) và đề nghị địa phương cùng vào cuộc triển khai quyết liệt.

Tỉnh Hải Dương đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3. Các huyện sẽ thành lập hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tiến độ phàn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng và hành lang tuyến dự kiến trước ngày 29/02/2024.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH CÓ THÊM 23 KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP ASEAN

Chứng chỉ được trao trong khuôn khổ Hội nghị Liên đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 41 (CAFEO-41) diễn ra tại Indonesia từ ngày 21- 23/11/2023.

Đến nay, tổng số Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của EVNHCMC là 234 người, chiếm 36,6% trong tổng số kỹ sư ASEAN của cả nước (639 người).

Thông tin quản lý

ĐÀO TẠO

- Ngày 24/11, tại tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác **quản lý và thực hiện hợp đồng** cho hơn 70 học viên đến từ các đơn vị trong tổng công ty.

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ngày 22/11, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan **đóng điện nhánh rẽ 220kV** Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối (tỉnh Đắk Lắk). Đây là đường dây 2 mạch dài hơn 22km, gồm 60 vị trí móng, điểm đầu tại TBA 220kV Krông Ana và điểm cuối đấu nối vào đường dây 220kV Krông Buk – Buôn Kuốp.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”** là thông điệp của Tháng tri ân khách hàng năm 2023. Chương trình diễn ra chủ yếu trong tháng 12 năm 2023 và có thể tiếp tục thực hiện trong tháng 01 năm 2024 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả chương trình và tiết kiệm kinh phí.

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- “**Hydro xanh – Giải pháp năng lượng cho nền kinh tế bền vững**” là chủ đề hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án PtX Outreach do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức vào ngày 24/11, tại Hà Nội. Hội thảo đã trao đổi chuyên sâu về cơ chế chính sách, công nghệ và huy động nguồn tài chính xanh hiệu quả để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hydrogen xanh tại Việt Nam.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Ngày 20/11, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tiếp và làm việc với ông Lionel Besombes, Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương EDF International Networks, về các khả năng hợp tác trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện.

- Cùng ngày, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tiếp và làm việc với Nhóm công tác Điện và Năng lượng thuộc Diễn đàn kinh doanh Việt Nam (VBF) về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng.

- Ngày 21/11, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tiếp và làm việc với ông Lee Young Chan - Phó chủ tịch Công ty Korea East West Power (KEWP) về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

TRUYỀN THÔNG - HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

- Ngày 21 - 22/11, Tổng công ty Phát điện 2 cùng Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đến thăm và trao **gần 500 phần quà** cho các em học sinh ở vùng biên giới huyện Nam Giang và Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 23/11, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức **bàn giao nhà ở** cho ông Thào Giồng Sênh tại bản Ty, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là ngôi nhà thứ 19 được Công ty hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, dành cho các hội viên cựu chiến binh là đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở.

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC